

cuốn cho 5 anh em trong BPT bằng đường bay, còn các anh khác thì sẽ nhận được LT bằng đường thủy. Văn biết các anh không có món quà quý cho Tết con Rồng; nhưng thôi thiếu số hy sinh cho đa số (hơn 300 AH) mới là làm nghĩa vụ cho cộng đồng. Năm cũn gọi cho chúng tôi, cũng phải đưa cho các anh ở gần Paris đọc ngay, có ai dám giữ lại cho gia đình đâu. Anh Đản nhanh trí, không giám kê' công việc biên soạn LT nữa; cần phải soa dịu các lời phàn nàn của các bạn, anh lôi tập thơ ra vừa nói vừa cười: thời thông qua việc cũ, năm mới nên nói chuyện vui. Các anh chị hãy nghe này, AH các nơi rất hoan hỉ nhận được LT trước Tết; tôi xin đọc ra đây cho các anh chị nghe thì vui hơn.

- Bắc Cali họp tất niên ngày 7-2-88 phát biểu ý kiến ca ngợi thiện chí của anh em Paris và Washington cố gắng phát hành LT trước Tết, đem lại cho các AH khắp nơi, hương vị nồng nàn của ngày Nguyễn-Trần xa quê hương, tràn đầy chân tình AH. Về tỉ lệ và thời gian tính các bài các vùng đóng góp, AH Ngô-trọng Anh cho rằng đó là sắc thái của LT khi đi chuyền qua vùng, mong anh em thông cảm.

- Một AH ở miền Đông Hoa-cờ nhìn thấy hình bìa LT, đã nói lên: đại ca vẽ đẹp và có ý nghĩa lắm, không ngờ đại ca nghệ sĩ quá sáng diệu đệ xin phục sát đất.

- Một AH ở Canada soạn bài về họp tất niên 88, nói: hình bìa rất có ý nghĩa, nội dung LT lại rất độc sắc, tôi không ngờ nhận được LT trước Tết.

- AH đại diện Úc nói: AH đã cố chí viết LT đầu năm đầy nhiệt huyết, nghĩ tới thế hệ tương lai và xin tuyên dương công AH Trương như Bích và toàn BPT LT ở Pháp cùng Ban Ân loát, phân phối ở Mỹ.

Các anh các chị chăm chú nghe những lời nói tự bốn phương tỏ vẻ thoải mái, quên ngay phàn nàn hiu không có món quà quý giá ngày Tết. Các anh chị đều cười sòa, đứng lên đèn cây chung cuoanh ở bàn thực phẩm, nếm hương vị xuân. Anh chị công bận rộn nhất, giới thiệu các món ăn, đủ thứ: Trung Nam Bắc. Năm nay các chị tíu rất khéo, các anh chị em tếu no nê, nhìn lại bàn thực phẩm vừa cạn. Nhiều tiếng cười với tiếng nói to: "Các chị đã theo đúng tôn chỉ GIẢM CHỈ, giảm đèn cê thực phẩm vui xuân con Rồng," vì thế năm nay không có tiệc rượu sâm-banh, nhưng câu chuyện xuân vẫn kéo dài. Anh Hồ văn trượng cùng anh Đoàn trên Nghị gọi các anh chị em chụp hình lưu niệm. Đúng 5 giờ anh chị em chia tay ra về còn lưu luyến tiệc ngày xuân, đành hẹn đèn thu tới lại họp mặt.

Ban tổ chức

### Thương Tưởng Người Đi

Ôi ! Cảnh sao khuya vụt tắt rồi!  
Đề' vắng trắng bạc chịu đơn côi,  
Ve sầu nắng hạ, kêu inh ỏi,  
Đề' thắm mưa đông, khóc sụt sùi,  
Nhật dấn người đi đã chấp nhận!  
Vô thương kẻ ở cũng đành thôi,  
Con đường tiên-cảnh ai vui bư.óc,  
Giữa cõi Phù-du ta khó người.

Thu-Nga 25-5-87

